



# ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๒.๔/ว ๑๐๕๐๖

ถึง มหาวิทยาลัยทักษิณ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเดรับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (Mekong-Lancang Cooperation Special Fund 2024: MLCSF 2024) โดยประเด็นที่กองทุนฯ จะพิจารณาให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ได้แก่ (๑) การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันและใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างประเทศสมาชิก (๒) การพัฒนาแถบเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก (๓) การพัฒนาที่ยั่งยืน (๔) การแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๕) ชีวีความเป็นอยู่ของประชาชน

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าวและขอชี้แจงข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

๑. กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างเป็นกองทุนภายใต้การดำเนินงานของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) ซึ่งมีประเทศสมาชิกประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

๒. ข้อเสนอโครงการที่จะส่งเข้ารับการพิจารณาควรเป็นความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นโครงการทวิภาคีที่มีนัยระดับอนุภูมิภาค และจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากเป็นโครงการที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะทำงานใน ๖ สาขาความร่วมมือสำคัญ ได้แก่ (๑) ความเชื่อมโยง (๒) ศักยภาพในการผลิต (๓) เศรษฐกิจข้ามพรมแดน (๔) ทรัพยากรน้ำ (๕) การเกษตร และ (๖) การขจัดความยากจน

๓. งบประมาณในการดำเนินโครงการควรมีมูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

๔. สถาบัน/หน่วยงานที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำข้อเสนอโครงการได้ที่ <https://tinyurl.com/2484dcad> หรือ QR Code ด้านล่าง โดยขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับจริง พร้อมหนังสือนำส่งจากต้นสังกัดไปยังกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา และจัดส่งเอกสารฉบับสำเนาในรูปแบบ PDF ไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [isaree.c@mhesi.go.th](mailto:isaree.c@mhesi.go.th) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา จะได้รวบรวมและนำส่งให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
สุภัทรมน.



กองการต่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๒๒ (อิสรีย์)

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๗๐

รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์ม  
สำหรับการจัดทำข้อเสนอโครงการ